

Số: 140/BC-UBND

Kbang, ngày 11 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

UBND huyện Kbang báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của địa phương:

UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội viên, đoàn viên để nhận thức và tham gia giám sát.

Đài Truyền thanh, truyền hình thường xuyên phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và chương trình Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đến các tầng lớp nhân dân thông qua sóng phát thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận, lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và vận động nhân dân tích cực tham gia, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng thông qua các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

UBND huyện đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 số 01/KH-TTr ngày 29/11/2017 của Thanh tra huyện (Ban hành kèm theo quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 04/12/2017).

UBND huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/02/2012 của Tỉnh ủy (khóa XIV) (Ban hành kèm theo quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 08/5/2012).

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Tong năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, trọng tâm là các lĩnh vực đã được quy định cụ thể của Luật Phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hình thức công khai chủ yếu là: niêm yết

